



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตามรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเนตรชนก จันทร์สว่าง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๑ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๒ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๓ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๔ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๕ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๖ - ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๗ ลำดับที่ ๑.	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ชื่อ - สกุล นางประภาพร พิมพ์พาศรีภริมย์
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๘ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๐๙ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐๑๐ - ไม่มีผู้สมัคร	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล